



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการวางแผนและบริหารงานท้องถิ่น

ที่	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑-๐๐๑	นายสุเทพ มลสวัสดิ์	ผ่านเกณฑ์

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการวางแผนและบริหารงานท้องถิ่น ให้มารายงานตัว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามลำดับที่อยู่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมติเห็นชอบให้จัดจ้างผู้ได้รับการเลือกสรรแล้ว

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครทุกประการ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือได้ทำสัญญาจ้างแล้ว ก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ทำสัญญาไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสรวิศ ลิ้มอรุณรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์